

# TUYÊN TRUYỀN VỀ LỄ KỶ NIỆM 133 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

*“ 19 tháng 5 ngày đẹp nhất*

*Khắp mọi miền theo chiều dài đất nước*

*Từ nam chí bắc miền xuôi miền ngược*

*Chúng con về thăm cha già kính yêu”*

Hòa trong không khí của những ngày tháng Năm thân thương, thầy và trò trường THCS Tả Thanh Oai lại xao xuyến, xúc động nhớ về ngày kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 -19/5/2023) cũng như 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.



*Tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình*

Tới dự buổi tuyên truyền:

- Về phía nhà trường:
  - + Cô giáo: Đào Thị Phượng, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo là GV-NV Trường THCS Tả Thanh Oai.
- Về phía PHHS: Đại diện Hội phụ huynh học sinh ông Lê Văn Cường- trưởng ban thường trực CMHS và hơn 1000 em học sinh trong trường THCS Tả Thanh Oai.



### *Đại biểu tham dự buổi tuyên truyền*

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cả cuộc đời của mình để hoạt động cách mạng, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành lại non sông đất nước. Cả đời mình chưa có khi nào Người nghĩ cho riêng bản thân mình. Trên bất cứ cương vị nào, ở bất cứ đâu, Người vẫn luôn là tấm gương sáng chói về đạo đức lối sống, cách mạng. Các câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác mãi là “kho báu” để các thế hệ ngày nay và mai sau tiếp tục noi theo. Có được cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay, chúng ta cần đời đời ghi nhớ công ơn của Bác.



*Cô Đào Thị Phương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu*

Nhớ về ngày sinh của Bác, thầy trò trường THCS Tả Thanh Oai đã tổ chức mít tinh kỷ niệm với những lời ca tiếng hát, được lắng nghe cô Đào Thị Phương – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường ôn lại tiểu sử về cuộc đời và sự nghiệp vẻ vang của Người. Không chỉ vậy, học sinh toàn trường còn được lắng nghe chia sẻ về cuốn sách “Kể chuyện Bác Hồ” cũng như tham gia trò chơi trả lời các câu hỏi về Bác. Khép lại chương trình, thầy trò nhà trường cùng đại diện BPH tiếp tục di chuyển để dâng hương báo công tại đài tượng niệm Bác Hồ tít nước – dấu tích ghi dấu lần về thăm quê hương xã Tả Thanh Oai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chùm hoạt động này như một bó hoa tươi thắm mà thầy trò nhà trường nói riêng và nhân dân xã Tả Thanh Oai nói riêng kính dâng lên vị cha già kính yêu của dân tộc. Đây là một hoạt động ý nghĩa để giáo dục các em nhỏ về lòng biết ơn lãnh tụ, khơi gợi trong các em tình yêu, lòng tự hào về vẻ đẹp truyền thống quý báu của dân tộc mình.



*Các em học sinh giới thiệu cuốn sách “Kể chuyện Bác Hồ”*



*Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi*



*Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường tham dự buổi lễ*



*Đại diện Ban giám hiệu, PHHS và HS thắp hương tại Đài tưởng niệm Bác Hồ tá nước – tại xã Tả Thanh Oai*

Trước khi dùng lời phát biểu của mình, cô Đào Thị Phượng đã nhắc lại lời dặn dò các cháu thiên niên nhi đồng của Người “...Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em...”. Để thể hiện lòng thành kính biết ơn vô hạn, cũng như thực hiện lời dạy của Người, thầy trò trường THCS Tả Thanh Oai ra sức thi đua, phấn đấu: học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Tiếng ve kêu râm ran khắp lùm cây, kẽ lá như hồi chuông báo hiệu mùa chia xa của tuổi học trò. Tháng Năm – tháng khép lại hành trình của một năm học 2022-2023 với nhiều thành tích mà thầy trò nhà trường đã đạt được. Tạm khép lại một năm học thành công, xin kính chúc các thầy cô giáo luôn tâm huyết với sự nghiệp trồng người; xin cảm ơn và xin kính chúc các bậc PHHS luôn thành công, hạnh phúc, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường trong công tác giáo dục học sinh; chúc các em học sinh nghỉ hè bình an, lý thú, bổ ích, có một tâm thế thật phấn khởi để chuẩn bị bước vào năm học mới.

